

# TK ตุนเงินกู้ดอกเบี้ยคงที่ 94% ของเงินกู้ทั้งหมด ต้นทุนเฉลี่ย 2.89%



TK ตุนเงินกู้ดอกเบี้ยคงที่ 94% ของเงินกู้ทั้งหมด ต้นทุนเฉลี่ย 2.89%

- TK เตรียมพร้อมรับมือดอกเบี้ยขาขึ้นมาตลอดหลายปี ล่าสุดเงินกู้อัตราดอกเบี้ยคงที่สูงถึง 94% อีกทั้งในปี 2559 ระดมออกหุ้นกู้ดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี 2,000 ล้านบาท ดอกเบี้ยเฉลี่ย 2.37%

- ดอกเบี้ย Credit Rating จาก Tris A- มาตลอด 6 ปี ตั้งแต่ปี 2553

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเช่าซื้อรายใหญ่ในประเทศไทย เตรียมความพร้อมรับมือดอกเบี้ยขาขึ้นมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งไม่กี่วันที่ผ่านมา ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา หรือ FED ได้ประกาศขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.25% ซึ่งเป็นการขึ้นดอกเบี้ยครั้งที่สอง ตั้งแต่วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ ในปี 2008 หรือ 8 ปีที่ผ่านมา อีกทั้งยังคาดการณ์ว่าจะขึ้นดอกเบี้ยอีก 3 ครั้ง ในปี 2017 หรืออีก 0.75% เนื่องจากเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาเริ่มมีการฟื้นตัว และอัตราการว่างงานล่าสุดในเดือนพฤศจิกายน อยู่ที่ 4.6% ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราการว่างงานเต็มที่ (Full Employment) ที่ 4.5%

นางสาวปฐมมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ TK มีความเห็นว่า FED เริ่มขยับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น และจะเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีหน้าอีก 3 ครั้ง น่าจะส่งผลให้ธนาคารกลางของประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ทั่วโลกเริ่มขยับอัตราดอกเบี้ยขึ้นตาม สำหรับประเทศไทยคาดว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพค่าเงินบาท เนื่องจากเศรษฐกิจไทยพึ่งพาการส่งออกเกือบ 70% ของ GDP ทั้งนี้ภาคการส่งออกหดตัวมาแล้ว 3 ปี และมีโอกาสสูงที่จะหดตัวติดต่อกันเป็นปีที่ 4 แต่มั่นใจว่าปีหน้าเศรษฐกิจไทยจะเริ่มปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องจากปี 2559 เนื่องจากรัฐบาลเริ่มมีการประมูลโครงการใหญ่ ทั้งรถไฟฟ้าในในกรุงเทพฯ, รถไฟรางคู่, รถไฟความเร็วสูง, การสร้างถนนเพิ่ม และการขยายสนามบินเพื่อรองรับการท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยต่อเนื่องไปอีกหลายปี ยอมรับยังต้องเฝ้าระวังนโยบายประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกา นายโดนัลด์ ทรัมป์ เนื่องจากมีนโยบายกีดกันการค้า ซึ่งไทยมีสัดส่วนในการส่งออกประมาณ 10% ไปยังสหรัฐอเมริกา ถ้ามีผลกระทบคาดว่าจะไม่มีผลลบมากนัก

- 2 -

ทางด้านนายประพล พรประภา กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ TK กล่าวเพิ่มเติมว่า การแข่งขันในด้านราคาหรือดอกเบี้ยจากคู่แข่ง น่าจะเริ่มผ่อนคลายลงบ้าง เนื่องจากดอกเบี้ยมีทิศทางเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเพิ่มต้นทุนทางการเงินสำหรับผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ เพราะที่ผ่านมาเกือบ 10 ปี เป็นดอกเบี้ยขาลงทางเดียวมาโดยตลอด ทำให้การ

แข่งขันตัดดอกเบี้ยรุนแรงเป็นประวัติการณ์ มั่นใจ TK มี Debt To Equity Ratio หรือ D/E ที่ต่ำมากเพียง 0.9 เท่า ในขณะที่ค่าธุรกิจการเงินเฉลี่ยอยู่ที่ 8-9 เท่า อีกทั้ง TK มีเงินกู้ดอกเบี้ยคงที่ระยะยาวถึง 94% ซึ่งจะทำให้ในช่วง 3 ปีข้างหน้า อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของ TK อยู่ในระดับที่ต่ำและพร้อมขยายธุรกิจในปี 2560

กลุ่มบริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์รายใหญ่ของประเทศ ปัจจุบันมีพนักงาน กว่า 2,100 คน และมีสาขาบริการรวม 88 สาขา มีบริษัทลูกในประเทศ 4 บริษัท และต่างประเทศ 2 บริษัท คือ ในราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ให้บริการลูกค้าเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ทั่วประเทศ โดยมีลูกค้าประมาณ 300,000 ราย